

Smart Job Magazine

วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน

ปีที่ 27 ฉบับที่ 11

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

<http://www.doe.go.th/lmia>



อาชีพมั่นคง

อาชีพยุคใหม่มาแรงที่ตลาดแรงงานต้องการ



กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2245-1581

E-mail : lmi@doe.go.th สายด่วน 1694



บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 **Special Report** ฉบับนี้ขอเสนอเรื่อง เส้นทางการดำเนินธุรกิจ กับ “ไอซ์” กชกร ตามด้วย **การส่งเสริมการมีงานทำในภูมิภาค** สกพอ. เร่ง 5 เมกะโปรเจก EEC แหลมฉบั๊งลงนาม ก.พ. 64

ส่วน **English for Career** ฉบับนี้ขอเสนอ จะใช้คำว่า “ไม่เป็นไร” ในภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง **รู้ทันโลก** ฟิลิปปินส์ สร้าง ‘โซลาร์เซลล์’ จากเศษผักเหลือทิ้ง **Smart DOE** กกจ. ดิวเข้มเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและปราบปราม ผู้มีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ **อาชีพมั่นคง** อาชีพยุคใหม่มาแรงที่ตลาดแรงงานต้องการ และ **THAILAND 4.0** มหกรรมเทคโนโลยี CES 2021 เตรียมจัดงานออนไลน์เต็มรูปแบบต้นปีหน้า

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตามสมควร สามารถดูรายละเอียดและติดตามวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ได้ทาง <https://doe.go.th/lmia>

สารบัญ

C O N T E N T S	Special Report	
	- เปิดประสบการณ์ เส้นทางการดำเนินธุรกิจ กับ “ไอซ์” กชกร ภายใต้แบรนด์ อโลเวร่าสุพรรณบุรี	3
	การส่งเสริมการมีงานทำในภูมิภาค	
	- เร่งสร้างหลักประกันแรงงานนอกระบบ "ราชบุรี"	4
	- สกพอ. เร่ง 5 เมกะโปรเจก EEC แหลมฉบั๊งลงนาม ก.พ. 64	4
	- ปิโอไอยาหอม ซูอีสานเป็นฐานผลิตสำคัญของประเทศ	5
	- สนามบินพัทลุง 1,400 ไร่ รอลุ้นผลศึกษา 9 เดือน	6
	- กอศ. ตั้งเป้าจบอาชีพออก ต้องมีงานทำ 100%	7
	English for Career	
	- จะใช้คำว่า “ไม่เป็นไร” ในภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง	8
	รู้ทันโลก	
	- ฟิลิปปินส์ สร้าง ‘โซลาร์เซลล์’ จากเศษผักเหลือทิ้ง คว่ำรางวัลนวัตกรรม	8
	Smart DOE	
	- อธิปติกรมการจัดหางาน ส่งปูพรมตรวจสถานประกอบการเตือนรับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ	9
- จับกัง1 เติมน้ำมันนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสที่เท่าเทียมหางานให้คนพิการ สร้างรายได้ 18 ล้านบาท	9	
- กกจ. ดิวเข้มเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและปราบปราม ผู้มีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์	10	
- รวม.แรงงาน ส่งผู้ช่วยฯ มอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ กว่า 3 ล้านบาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN)	11	
อาชีพมั่นคง		
- อาชีพยุคใหม่มาแรงที่ตลาดแรงงานต้องการ	12	
THAILAND 4.0		
- มหกรรมเทคโนโลยี CES 2021 เตรียมจัดงานออนไลน์เต็มรูปแบบต้นปีหน้า	14	

พาไป! เปิดประสบการณ์ เส้นทาง การดำเนินธุรกิจ กับ “ไอซ์” กชกร ภายใต้แบรนด์ อโลเวร่าสุพรรณบุรี



อยากเป็นเจ้าแก๊งค์ ไม่ต้องรอใครจ้าง ลองมาฟังทางนี้ ด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของวัยรุ่นยุคนี้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคลส่วนใหญ่ จึงต้องการมีวิถีการดำเนินชีวิตและอาชีพที่ตอบสนองทั้งทางด้านกายภาพและทางจิตใจ จุดเริ่มต้นของความฝันธุรกิจเพื่อชุมชนของ “น้องไอซ์” นางสาวกชกร กระแจะเจิม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของแบรนด์ อโลเวร่าสุพรรณบุรี นั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง มาตามไปฟังกัน

“น้องไอซ์” นางสาวกชกร เล่าว่า จุดเริ่มต้นที่มาของธุรกิจก็ด้วยความที่ไอซ์เติบโตจากครอบครัวที่มีญาติพี่น้องและคนในชุมชนมากมาย ความสนิทสนมใกล้ชิดผูกพันระหว่างคนในชุมชนทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนคือคนในครอบครัวเดียวกัน ประกอบกับที่เรามีธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้แฉะอาหารแปรรูป เราจึงมีความคิดที่จะสร้างงานให้กับชุมชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อคนในชุมชนจะได้มีช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเอง เพราะเลือดสุพรรณมาด้วยกันก็ไปด้วยกันอยู่แล้วไม่ทอดทิ้งกัน

จุดเด่นของแบรนด์อโลเวร่าสุพรรณบุรี อยู่ตรงไหน

จุดเด่นของแบรนด์เราอยู่ที่คุณภาพของสินค้า เรามุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะให้ลูกค้าได้บริโภคผลไม้กระป๋องที่สด สะอาด รสชาติอร่อย เหมือนกับได้ทานสดๆ จากสวนกันเลยทีเดียว เราใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตด้วยอุดมการณ์ที่ว่า “สิ่งที่เราขายเหมือนกับสิ่งที่เราทำกินเอง” และนี่คือจุดดึงดูดให้เรามีกลุ่มลูกค้าที่เหนียวแน่นเพราะติดใจในรสชาติ และมาตรฐานของสินค้า

อะไรคือสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดจากธุรกิจตรงนี้

ไอซ์มองว่านอกจากการที่เราสามารถมีอาชีพสุจริตสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตั้งแต่ยังเรียนได้แล้ว การได้เห็นคนในชุมชนที่เขามาร่วมงานกับโรงงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของพวกเขาได้ เป็นสิ่งที่ทำให้ไอซ์มีพลังที่จะผลักดันธุรกิจไปข้างหน้า สิ่งที่ยากเห็นในอนาคตข้างหน้าคืออยากเห็นคนในชุมชน สามารถนำเอาความสามารถของเขามาพัฒนาเป็นแบรนด์เป็นธุรกิจของตนเองได้ในอนาคต

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การได้เข้ามาเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำให้ไอซ์ได้สำรวจและเรียนรู้ศักยภาพในตนเองได้อย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้น และมีส่วนช่วยในการดำเนินเส้นทางธุรกิจของตนเองต่อไปที่คณะบริหารธุรกิจ SPU มอบโอกาสให้ไอซ์ ได้เชื่อมต่อประสบการณ์

จากห้องเรียนสู่โลกความเป็นจริงทางธุรกิจอยู่เสมอๆ ทั้งจากประสบการณ์จากคณาจารย์ในคณะและวิทยากรจากภาคธุรกิจ เนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชี การบริหารจัดการ การบุคลการ เทคโนโลยี ด้านการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ การทำแบรนด์ โลจิสติกส์ เรียกได้ว่าเรียนทุกอย่างที่เป็นพื้นฐาน ที่นักบริหารธุรกิจต้องรู้ แถมการเรียนก็เน้นการเรียนที่ให้ประสบการณ์ ได้ลงมือทำจริงๆ ดังนั้นบทเรียนทุกวิชาสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้จริง ซึ่งตอบโจทย์กับแผนการดำเนินชีวิตของไอซ์มากที่สุดที่ต้องการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมาค้นพบตัวตนที่ใช่กับตัวจริงประสบการณ์จริง

มีอะไรอยากบอกคนที่กำลังหางาน หารายได้อยู่

อยากฝากถึงเพื่อนๆ ทุกคนว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งใดๆ ที่ทำ ก็คือ “ทัศนคติของตัวเอง” เพราะทัศนคตินี้เอง จะเป็นตัวขับเคลื่อนความคิดของเรา และเจ้าความคิดนี้แหละที่จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม และแน่นอนว่ามันจะส่งผลตรงต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การที่เราจะประสบความสำเร็จหรือไม่มันทัศนคติและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

“เชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ” หลายคนอาจกำลังสับสนว่าตนเองมีความสามารถอะไร สมควรประกอบอาชีพอะไร บางคนมีความสามารถหลายอย่างแต่ขาดความเชื่อมั่นจนไม่กล้าที่จะลงมือทำมัน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางไม่ให้เราออกเริ่มเดินก้าวแรก การที่เป็นคนมีทัศนคติที่มองในด้านดี เห็นโอกาสและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าและพัฒนาผลักดันแบรนด์อโลเวร่าสุพรรณบุรี ของเธอให้ดียิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับของตลาด

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : <https://www.ryt9.com>

การส่งเสริมการมีงานทำในภูมิภาค

เร่งสร้างหลักประกันแรงงานนอกระบบ

“ราชบุรี”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ราชบุรี ประชุมมอบนโยบายติดตามผลการปฏิบัติราชการ พร้อมเยี่ยมกลุ่มอาชีพเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีฯ มอบหมายนางอิวิรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษาฯ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดราชบุรี เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงานของรัฐมนตรีฯ ณ ห้องประชุม H 201 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี นางเอียรรัตน์ ณะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ยังได้กล่าวมอบนโยบายในประเด็นการแก้ปัญหาในแนวทางที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนการจ้างงาน ออกกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจในการจ้างงาน โดยการยกระดับ

ทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล มีมาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน และการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ และภาคเอกชน (Co - Payment) และขอให้ร่วมกันทำงาน ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด ขอให้แรงงานจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงระดับภูมิภาคทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลแรงงานในระดับจังหวัด การบูรณาการทำงานกับหน่วยงานในจังหวัด และภาคีเครือข่าย รวมทั้งอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ซึ่งเป็นตัวเชื่อมประสานการให้บริการของกระทรวงแรงงานสู่ชุมชน

จากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และคณะ ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายมาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคมแรงงานนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง คือ กลุ่มหัตถกรรมทอเสื่อกก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหัวสระพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 31/24 หมู่ที่ 5 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

ที่มา : <https://www.ryt9.com>

สกพอ. เร่ง 5 เมกะโปรเจกต์ ECC แหลม

ฉับ งบประมาณ ก.พ. 64

สกพอ.ยืนยัน 5 โครงสร้างพื้นฐานอีอีซีเดินทาง ดันลงนามทำเรือแหลมฉบัง ก.พ.64 ปิดฝุ่นเจรจาศูนย์ซ่อมอากาศยานหวังขึ้นเม็ดเงินลงทุนรัฐ-เอกชนครบ 6.5 แสนล้านบาท

การผลักดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้กำหนดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 5 โครงการ ซึ่งมีการลงนามสัญญาร่วมลงทุนไปแล้ว 3 โครงการ คือ 1. รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 2. สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 3. ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 และขณะนี้ภาครัฐกำลังดำเนินการประมูลโครงการที่เหลือ

นายโชคชัย ปัญญาจงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวเสวนาหัวข้อ EEC GO เดินหน้าลงทุนโครงการสร้างพื้นฐาน ในงานสัมมนา EEC GO เดินหน้าลงทุน จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่คิดเป็น 17 % ของจีดีพีไทยซึ่งสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)



คาดว่าผู้โดยสารจะกลับมาเดินทางภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่าปี 2562 ภายในปี 2566 ส่วนการเดินทางทั่วโลกจะกลับมาในปี 2567 ทำให้เห็นว่าเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีโอกาสจะกลับมาเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ไทยถือเป็นประเทศแห่งโอกาสเพราะการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา ดังนั้นหากมองโอกาสทางการเดินทางที่จะสนับสนุนมาสู่เศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคต ดังนั้น ไทยต้องเร่งเตรียมตัวลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพราะเป็นส่วนที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนารวมทั้งต้องพัฒนาบุคลากรรองรับการขยายตัวภาคธุรกิจด้วย

นายโชคชัย กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเร่งส่งเสริมการลงทุน ซึ่ง 3 ส่วนแรกที่ สกพอ.มองว่า จะต้องเร่งพัฒนาในอีอีซี เพื่อสนับสนุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5G พัฒนาโครงสร้างด้านสมาร์ตโลจิสติกส์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการแพทย์ เพื่อให้เอกชนที่จะเข้ามาลงทุนในอีอีซี มีต้นทุนการผลิตที่มีศักยภาพ และประสิทธิภาพมากที่สุด

สำหรับความคืบหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานในอีอีซี ซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ลงนามร่วมลงทุนไปแล้วระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และเอกชน ซึ่งแบ่งแผนงานพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. ร.ฟ.ท. ส่งมอบบริหารรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คาดว่า จะมีการเข้าบริหารภายในปี 2564
2. ร.ฟ.ท. ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างช่วงสุวรรณภูมิ - อุตะกาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ตามแผนก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2567
3. ส่งมอบก่อสร้างช่วงดอนเมือง - พญาไท ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2571

ขณะที่โครงการท่าอากาศยานอุตะกานและเมืองการบินภาคตะวันออก มีการกำหนดจะต้องลงทุน สนามบินปีแรกให้ได้ 15.9 ล้านคนต่อปี และรองรับสูงสุดมากกว่า 60 ล้านคนต่อปี ถือเป็นเงื่อนไขที่บังคับเอกชนไว้ในสัญญา โดยแผนงานเบื้องต้นเอกชนจะเริ่มก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 2564 โดยภายหลังลงนามสัญญาไปแล้ว สกพอ. เตรียมส่งมอบพื้นที่ภายใน 18 เดือน จัดทำ EHIA และส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเป้าหมายสำคัญจะต้องทำสนามบินที่เชื่อมต่อกับรถไฟไฮสปีดด้วย เพื่อให้การเดินทางเชื่อมต่อกัน

ส่วนโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน (เอ็มอาร์โอ) ขณะนี้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังยืนยันที่จะเดินหน้า โดยการบินไทย เป็นบริษัทเดียวที่ทำซ่อมบำรุงอากาศยานในขณะนี้ ดังนั้นจะมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้อยู่แล้ว แต่เป้าหมาย สกพอ. ต้องการอัปเดตความรู้

จึงมีการเจรจาร่วมทุนกับแอร์บัส โดยในขณะนี้เนื่องจากการบินไทย อยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการ ประกอบกับโควิด-19 ทำให้มีการชะลอแผนลงทุนออกไป จากเดิมเริ่มเปิดให้บริการราว 2564 - 2565 จะขยับไปเปิดให้บริการในปี 2567

นอกจากนี้ ปัจจุบันยังพบว่ามีเอกชนรายอื่น ที่ติดต่อสอบถามจะลงทุนในธุรกิจศูนย์ซ่อมอากาศยานแต่เป็นซ่อมบำรุงอากาศยานลำตัวเล็ก ซึ่งจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็อาจส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนชะลอออกไปก่อน เบื้องต้นคาดว่าปลายปีหรือต้นปีหน้าจะมีการตัดสินใจจากภาคเอกชนอีกครั้ง โดยในส่วนของภาครัฐได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว ทั้งในส่วนของการศึกษาและเตรียมพื้นที่พัฒนา

ด้านโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ยืนยันว่าปัจจุบันไม่ได้หยุดเดินหน้า แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกซึ่งโครงการนี้ จะเป็นท่าเรือนำเข้าและส่งออกเพิ่มขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าจากปัจจุบัน 11 ล้านที่อยู่ที่ต่อปี เพิ่มเป็น 18 ล้านที่อยู่ที่ต่อปี โดยโครงการนี้มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าท่าเรือแหลมฉบังจะมีตู้สินค้าเกินขีดความสามารถการรองรับในปี 2567 - 2568

ดังนั้น การล่าช้าของโครงการนี้อาจส่งผลท่าเรือแหลมฉบัง วิกฤตเล็กน้อยช่วงปี 2567 - 2568 จึงต้องเร่งรัดเจรจาเอกชน โดยคาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้และลงนามสัญญาภายใน ก.พ. 2564

“ผมเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานราง น้ำ ถนน อากาศ เรามีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งปัจจุบัน 5 โครงการสำคัญ ลงนามแล้ว 3 โครงการ ท่าเรือแหลมฉบังจะเจรจาเสร็จปีนี้เพื่อลงนามต้นปีหน้าก็จะรวมเม็ดเงินลงทุน 6.5 แสนล้านบาท เป็นของรัฐ 42% และเอกชน 58% จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานพร้อมขับเคลื่อนการลงทุน” นายโชคชัย กล่าว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com

ปีโอโอياهوม ซูอีसानเป็นฐานผลิตสำคัญของประเทศ

นักลงทุนภาคอีสานเกือบ 1,000 ราย ร่วมสัมมนายุทธศาสตร์ใหม่ปีโอโอซูอีसानเป็นฐานผลิตสำคัญของไทย – เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ยันนโยบายใหม่มีได้เป็นการลดสิทธิประโยชน์ แต่เป็นการปรับทิศทางให้เข้ากับสถานการณ์โลก...

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ปีโอโอ) เปิดเผยในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” ที่จังหวัดนครราชสีมาว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย โดยเป็นทั้งศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนที่สำคัญ รวมทั้งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ดังนั้น การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ จำเป็นจะต้องรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่มีฐานการผลิตอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย เพื่อที่ปีโอโอจะจะได้จัดทำแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนที่จะช่วยต่อยอดการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรด้านการเกษตร ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญที่สุดของประเทศ

“ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะมีถึง 10 จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ภาคอีสานจึงเปรียบเสมือนประตูการค้าการลงทุนสู่อินโดจีน และรัฐบาลก็มีแผนดำเนินโครงการสำคัญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคอีสาน เช่น รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมียุทธศาสตร์ที่จะสนับสนุนการลงทุนในภาคอีสานด้วยเช่นกัน” เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าว

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2551-2555 มีโครงการขอรับการส่งเสริม 865 โครงการ เงินลงทุน 335,000 ล้านบาท อุตสาหกรรมหลักที่ลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะกิจการปศุสัตว์ กิจการอาหารแปรรูป และกิจการผลิตยางขึ้นต้น รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่จะลงทุนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และบุรีรัมย์

เลขาธิการฯ กล่าวอีกว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ แม้มีผลการศึกษาให้เลิกส่งเสริมการลงทุนในกิจการบางประเภท แต่บีโอไอจะรับฟังความเห็นและข้อเสนอของนักลงทุนทั่วประเทศด้วยสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามนโยบายใหม่นั้น จะเน้นการจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนา การรักษาสິงแวดล้อม ตลอดจนการเข้าไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม และลงทุนในลักษณะคลัสเตอร์อุตสาหกรรม โดยหากผู้ลงทุนมีการลงทุนเพิ่มเติมในกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่ม ซึ่งจะช่วยให้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับสิทธิประโยชน์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น การปรับนโยบายครั้งนี้จึงมิได้เป็นการลดสิทธิประโยชน์ แต่เป็นการปรับทิศทางการส่งเสริมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก และการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้มากยิ่งขึ้น “ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ



สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก บีโอไอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติประเทศ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว”

ทั้งนี้ ภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ใหม่ บีโอไอมีแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ให้ส่งเสริมเกือบทุกกิจการมาเป็น ส่งเสริมแบบมีเป้าหมายชัดเจน เน้น 10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่

1. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3. กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
4. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและบริการด้านสิ่งแวดล้อม
5. กลุ่มธุรกิจบริการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
6. กลุ่มเทคโนโลยีพื้นฐานขั้นสูง
7. อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร
8. อุตสาหกรรม Hospitality & Wellness
9. อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์
10. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.thairat.co.th

สนามบินพัทลุง 1,400 ไร่ รอสิ้นผลศึกษา 9 เดือน ผู้ว่าฯ พัทลุง ลุ้นอีก 9 เดือน ผลศึกษาความเป็นไปได้การก่อสร้าง “สนามบินพัทลุง” บนที่ดิน 1,400 ไร่ ของกรมธนารักษ์ บริเวณ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง หวังบูมเศรษฐกิจพัทลุง จังหวัดใกล้เคียง ทั้งด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวเมืองรองที่กำลังขยายตัว

นายภูเกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า จ.พัทลุง เป็นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดศิลปะการแสดงที่ขึ้นชื่อหนังตะลุงมโนราห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทะเลน้อย อุทยานนกน้ำ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์ไซต์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยม โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศขยายตัวเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้จังหวัดมีอัตราการขยายตัวเติบโตด้านการท่องเที่ยวเมืองรองมาเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ดังนั้น หากจังหวัดพัทลุงได้รับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน โดยเฉพาะการเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาได้หลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต จะสามารถเพิ่มงาน เพิ่มรายได้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจพัทลุง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ และประเทศไทยโดยรวม”

ผศ.ดร.กฤษณ ทงศรี คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและสนามบินพัทลุง เปิดเผยว่า สำหรับเป้าหมายสนามบินพัทลุง จะเป็นสนามบินพาณิชย์ทั่วไป สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ อ.ชะอวด อ.จุฬาภรณ์ อ.หัวไทร และ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อ.ระโนด อ.กระเสี้ยนชัย และ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ได้มากอีกทั้งได้สนับสนุนให้ประชาชนชาวจ.พัทลุงที่อยู่ต่างจังหวัดได้เดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างสะดวก และยังเป็นประโยชน์ทางการค้า โลจิสติกส์การขนส่งที่รวดเร็วที่สุด สามารถนั้รับสินค้าปลายทางได้อย่างแม่นยำในเรื่องของระยะเวลา และรวมถึงสินค้ามีความปลอดภัย ก็มีมาตรฐานในการขนส่ง จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสามารถยกระดับทางเศรษฐกิจได้ดี” ดร.กฤษณทงกล่าว

ผศ.ดร.กฤษณ ทง กล่าวต่อไปว่าอีกประการสำคัญ สนามบินพัทลุงจะช่วยลดความแออัด ความหนาแน่นการจราจรทางอากาศ โครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวเจริญเติบโตของธุรกิจการบิน

กศ.ตั้งเป้าจบอาชีวะออกไปต้องมีงานทำ 100%

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กศ.) เปิดเผยว่า นโยบายในการขับเคลื่อนงานอาชีวศึกษา ในปีงบประมาณ 2564 ตนจะเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษายกกำลังสอง ซึ่งเป็นการสร้างคุณภาพอาชีวศึกษา โดยจะปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือของภาคอุตสาหกรรม และนโยบายในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังสร้างอาชีพใหม่ๆให้กับประชาชน โดยตั้งเป้าว่าผู้ที่เข้ามาเรียนอาชีวศึกษาจบการศึกษาออกไปจะต้องมีงานทำ 100%

เลขาธิการ กศ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการผลิตกำลังคนสายอาชีพ ในรูปแบบของทวิภาคี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการ

ของสนามบินจังหวัดใกล้เคียง และเป็นการเตรียมความพร้อมซึ่งในอนาคตจะจัดหาสถานที่ก่อสร้างสนามบินนั้นเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้ยาก ทั้งนี้ ตามขั้นตอนเมื่อศึกษาแล้วเสร็จจะเสนอของบประมาณจากรัฐบาล คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท การลงทุนโดยภาครัฐจะสะดวกกว่าแต่หากการลงทุนโดยภาคเอกชนจะมีการศึกษาเรื่องจุดคุ้มทุน “หากมีสนามบินที่จังหวัดพัทลุง จะเป็นการตอบโจทย์ต่อธุรกิจเศรษฐกิจในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงโดยรวมที่จะติดตามมา ซึ่งภาคเอกชนจะทำการผลักดันส่วนอื่นๆ ทั้งภาคธุรกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สิ่งที่มาคือนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางเข้ามา จะก่อให้เกิดรายได้และเกิดการจ้างงานในพื้นที่”

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

ที่มา : <https://www.prachachat.net>

เลขาธิการ กศ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการผลิตกำลังคนสายอาชีพ ในรูปแบบของทวิภาคี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าไปทำงานแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริง ตรงกับความต้องการ ไม่ต้องไปเสียเวลาในการเทรนตั้งงานใหม่ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพให้กับครูให้มีการผ่านการฝึกทักษะ ครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุด โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มุ่งหวังว่าจะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการศึกษาสายอาชีพ และส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนต่อสายอาชีวศึกษา ถือเป็นเพิ่มจำนวนผู้เข้ามาเรียนสายอาชีวศึกษาได้ในอีกช่องทางหนึ่งด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

[https:// www.thairath.co.th](https://www.thairath.co.th)



English For Career

จะใช้คำว่า “ไม่เป็นไร” ในภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง

คำว่า “ไม่เป็นไร” เป็นคำที่เราสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายตามแต่สถานการณ์ บางครั้งเราสามารถใช้ในการตอบรับคำขอบคุณ และบางครั้งเราใช้เพื่อยืนยันกับผู้พูดว่าตนสบายดี ไม่มีอะไรให้กังวล เพื่อให้ผู้ฟังสบายใจ เอ้อแล้วแบบนี้ จะใช้ยังไงดีล่ะ ?

“ไม่เป็นไร” กับ การขอบคุณ

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคุณช่วยเหลือใครสักคน จนอีกฝ่ายบอกขอบคุณกลับมา คุณก็อาจจะตอบกลับไปว่า “ไม่เป็นไร” กลับไป โดยในภาษาอังกฤษนั้น มีประโยคให้คุณใช้มากมาย เช่น You are welcome : สำนวนนี้เป็นสากลที่สุด ทุกคนรู้จักกันดี ใครขอบคุณมากก็ยิ่งด้วยสำนวนนี้ได้เลย

No problem / Not a problem : ไม่มีปัญหา

Any time : ไม่เป็นไรได้ทุกเมื่อ

Not at all : ไม่เป็นปัญหาเลย

Don't mention it : ไม่ต้องขอบคุณหรอก เรื่องเล็กน้อย

Glad to help : ยินดีช่วยอยู่แล้ว

It's nothing / think nothing of it : ไม่เป็นไร

Of course yes : ได้แน่นอน, สบายมาก

It's absolutely yes : มันแน่นอนอยู่แล้ว

“ไม่เป็นไร” กับ การตอบรับคำขอโทษ

แต่ถ้ามีใครทำอะไรผิดผิดพลาด และเอ่ยปากขอโทษกับเราล่ะ ?

แน่นอนว่า เราสามารถใช้คำว่า “ไม่เป็นไร” ในการตอบรับกลับด้วยเช่นกัน

แต่การใช้คำว่า “ไม่เป็นไร” ในภาษาอังกฤษนี้ อาจจะแตกต่างจาก

การตอบคำขอบคุณอยู่บ้างเหมือนกัน มาดูกันดีกว่า

No worries : ไม่ต้องห่วง

It's fine / It's okay : ไม่เป็นไร / มันโอเค

Don't mention it : ไม่ต้องพูดถึงมัน, ไม่ต้องกังวลนะ

It's all right / that's all right : คำนี้นอกจากจะใช้ตอบรับเมื่อมี

คนพูดขอบคุณแล้ว หากใครบอกขอโทษ เราก็สามารถใช้คำนี้ได้เช่นกัน

Not at all : ไม่เป็นไรเลย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : <https://www.wallstreetenglish.in.th>

รู้ทันโลก

หนุ่มฟิลิปปินส์ สร้าง 'โซลาร์เซลล์' จากเศษผักเหลือทิ้ง คว่ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสุดเจ๋ง! นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คิดค้นแผงโซลาร์เซลล์ จากเศษผักเหลือทิ้ง ที่สามารถดูตรงสีเขียวเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ก่อนคว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมยั่งยืนเป็นคนแรก

รางวัล James Dyson เป็นรางวัลที่เปิดโอกาสให้กับนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง และเพิ่มความน่าเชื่อถือเพื่อการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ คาร์วี เอนริโก นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชาวฟิลิปปินส์ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศรางวัล James Dyson Awards สาขา Sustainability Award จากผลงาน “AuReus” แผงโซลาร์เซลล์จากเศษผักที่สามารถเปลี่ยนรังสียูวีเป็นพลังงานได้ แผงโซลาร์เซลล์ของหนุ่มคนนี้ต่างจากแผงโซลาร์เซลล์แบบเดิม ที่มักจะทำงานเฉพาะในสภาวะที่มีแสงจ้า มองเห็นได้ชัด และต้องเผชิญกับแสงแดดโดยตรง แผงแบบใหม่ของเขาทำมาจากวัสดุที่โปร่งแสงสามารถดูดพลังงานจากรังสียูวี ที่มองไม่เห็นผ่านก้อนเมฆ หรือจากรังสียูวีที่สะท้อนออกมาจากตึก ถนน และกำแพงรอบข้างได้

การทดสอบในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า “Aereus” สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 50 เปรอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด เมื่อเทียบกับ 15-22 เปรอร์เซ็นต์ที่แผงโซลาร์มาตรฐานทั่วไปผลิตออกมา ซึ่งแสงที่เข้ามาพวกนี้จะถูกจับ และแปลงเป็นไฟฟ้าด้วยเซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic) เช่นเดียวกับที่พบในแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไป และจะสามารถจัดเก็บเป็นพลังงาน หรือใช้ได้ทันทีด้วยความช่วยเหลือของแผงวงจรควบคุมไฟฟ้า คาร์วีกล่าวว่า “ด้วยวิธีนี้ มันสามารถอยู่เดี่ยว ๆ หรือสามารถเชื่อมต่อเป็นกลุ่มเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังสามารถรวมเข้ากับระบบโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากกำลังไฟฟ้าของมันเหมาะสมสำหรับระบบดังกล่าวด้วยเช่นกัน”

AuReus มีชื่อมาจาก ออโรราโบเรียลิส หรือ แสงเหนือนั่นเอง ซึ่งแสงเหนือมีอนุภาคเรืองแสงในชั้นบรรยากาศที่จะดูดซับอนุภาคพลังงานสูง เช่นรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรือรังสีแกมมาก่อนที่จะสลายตัวและส่งกลับมาเป็นแสงที่มองเห็นได้ ซึ่ง AuReus ก็เป็นเช่นเดียวกัน เพียงแต่ใช้อนุภาคเรืองแสงที่ได้จากพืชผลทางการเกษตรที่เหลือทิ้ง โดยการดึงอนุภาคเรืองแสงออกจากผัก และผลไม้บางชนิดผ่านกระบวนการบด และสกัดน้ำมันมาก่อนจะนำมากรองกลั่นหรือแช่ ก่อนที่จะนำมาผสมให้เข้ากับเรซิน พิมพ์ขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะมีความทนทาน โปร่งแสง และสามารถขึ้นรูปเป็นหลายรูปร่างหลายสี ทำให้สามารถเป็นทั้งวัสดุตกแต่งอาคาร และกรองรังสียูวี ที่จะเข้าตัวอาคารได้ในเวลาเดียวกัน อดีตนั้มาจากกรที่ผลผลิตของฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสภาพอากาศที่รุนแรง ทำให้เกษตรกรสูญเสียผลผลิตไปมากจากสถานการณ์นี้ เขาเลยคิดว่าแทนที่จะปล่อยให้พืชผลเน่า ทำไม่ไม่นำมันมาใช้ประโยชน์ และหลังจากทดสอบพืชในท้องถื่นเกือบ 80 ชนิด คาร์วีพบว่าพืช 9 ชนิดที่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานในระยะยาว ทั้งยังใช้ประโยชน์จากแหล่งขยะที่ไม่ได้ใช้ และช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากผลผลิตที่สูญเสียไป

"ด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้คนเห็นว่าเราสามารถปรับตัว เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมันจะสร้างประโยชน์ให้กับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต" ทั้งนี้ในอนาคตคาร์วีกำลังมองหาวิธีที่เขาสามารถพัฒนาวัสดุของเขา เพื่อใช้ติดตั้งนอกเหนือจากหน้าต่างและผนัง เขาตั้งใจจะนำสิ่งนี้ไปติดได้ทั้งที่ผ้า และผนังในรถยนต์ เรือและเครื่องบิน

อธิบดีกรมการจัดหางาน สั่งปุพรมตรวจสถานประกอบการเดือนรับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน สั่งการกรมการจัดหางานบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศ เพื่อป้องกันและสกัดการระบาดของโรคโควิด-19 จากแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทย

นายสุชาติ กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ดำเนินการตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในด้านการเฝ้าระวังคนต่างด้าวลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านการคัดกรองโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมืออย่าอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขอให้งดรับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาแบบผิดกฎหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านยังมีความน่ากังวล จึงได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 ลงพื้นที่เข้มงวดตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงาน โดยเฉพาะสำนักงานจัดหางานจังหวัด 10 จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง และราชบุรี ได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ

“ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 1,569 ราย ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวไปแล้ว จำนวน 1,955 คน และผลักดันส่งกลับแรงงานแล้ว จำนวน 1,470 คน คิดเป็นเงินค่าปรับรวม 13,465,800 บาท (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562-30 ก.ย. 2563) โดยคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานขอความร่วมมือผู้ที่พบเห็นคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย หรือพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร 0 2354 1729 หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : <https://www.doe.go.th>

จับกัง1 เติมน้ำมันนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสที่เท่าเทียมหางานให้คนพิการ สร้างรายได้ 18 ล้านบาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ สามารถบรรจุงานให้คนพิการ ตามมาตรา 33 ทั้งสิ้น 1,806 ราย ก่อให้เกิดรายได้ต่อปี 18,199,000 บาท

นายสุชาติฯ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส กำหนดให้มีมาตรการดูแลคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง คนพิการอย่างเหมาะสม ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามนโยบายมาโดยตลอด ด้วยกรมการจัดหางานมีภารกิจส่งเสริมการมีงานทำให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการที่ประสงค์จะทำงาน เพื่อสร้างโอกาสแก่คนพิการ มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สามารถบรรจุงานคนพิการทำงานในสถานประกอบการจำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้

1. ระดับประถมศึกษา (พนักงานรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสวน) จำนวน 615 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษา (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พนักงานบริการ) จำนวน 809 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาท
3. ระดับ ปวช. (พ่อครัว พนักงานต้อนรับ) จำนวน 82 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,500 บาท
4. ระดับ ปวส./อนุปริญญา (เสมียน พนักงานบริการ) จำนวน 148 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,500 บาท
5. ปริญญาตรี (ผู้จัดการเฉพาะด้าน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ช่างเทคนิค) จำนวน 152 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,500 บาท รวมทั้งสิ้น 1,806 คน จากผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนหางาน 2,161 คน สร้างรายได้ต่อปีรวม 18,199,000 บาท

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า สำหรับคนพิการที่ยังไม่ได้รับการบรรจุตามมาตรา 33 เนื่องจากไม่พร้อมทำงานในสถานประกอบการ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 เพื่อรับสิทธิในสัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ รับงานจ้างเหมาบริการ ผักงาน เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ประกอบอาชีพและรับความช่วยเหลืออื่นใด โดยมีกรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานรับเรื่องการขอใช้สิทธิของคนพิการ และรับเรื่องยื่นให้สิทธิตามมาตรา 35 จากนายจ้าง/สถานประกอบการ ซึ่งเปิดรับแจ้งตั้งแต่วันที่ – 31 ธันวาคม 2563

“มีหลักเกณฑ์ว่า การจัดทำสัญญาขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่าย เป็นไปโดยสมัครใจ มูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 112,420 บาทต่อปี และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน จากการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมาใช้บริการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 14,400 ราย ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 14,390 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.9” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว



รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : <https://www.doe.go.th>

กจ. ทิวเข้มเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและปราบปราม ผู้มีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์

กรมการจัดหางาน จัดฝึกอบรมโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามผู้มีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางาน (ขั้นพื้นฐาน) เน้นเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้รู้เท่าทันกลโกงสาย/นายหน้าเถื่อน โดยเฉพาะการหลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ พาเลซไฮ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ปัญหาการหลอกลวงคนหางานและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ เป็นปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ได้มีผู้ใช้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้สาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อน ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กและไลน์ ในการโฆษณาการจ้างงานไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งผู้ถูกหลอกลวงจะต้องเสียเงินค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กหรือไลน์ การหลอกลวงมีความแยบยลและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนหางานของกรมการจัดหางาน จะต้องก้าวทันกับลักษณะ รูปแบบการหลอกลวงคนหางาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การรวบรวมเอกสารหลักฐาน การวินิจฉัยคำร้องทุกข์ การรายงานการสืบสวน การร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องมีความละเอียด รอบคอบ และมีทักษะด้านการสืบข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น

“กรมการจัดหางาน จึงได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามผู้มีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด และกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โดยวิทยากรจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองนิติการ กรมการจัดหางาน เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถด้านการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางานให้ทันต่อสถานการณ์ มีการประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเบาะแสผู้มีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางาน เพื่อหาแนวทางป้องกัน โดยประสานความร่วมมือกับคนหางาน ผู้นำชุมชน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง” นายสุชาติฯ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะไปทำงานในต่างประเทศต้องเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ค่าจ้าง รายละเอียดเงื่อนไขในการทำงาน และประเทศที่จะไปก่อนตัดสินใจจ่ายเงินให้กับผู้ใด โดยขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และกองทะเบียนจัดหางานกลางคุ้มครองคนหางาน หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : <https://www.doe.go.th>

รวม.แรงงาน ส่งผู้ช่วยฯ มอบประกาศนียบัตรพร้อมเงิน สนับสนุนการประกอบอาชีพ กว่า 3 ล้านบาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน มอบประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN) จำนวน 19 คน ทั้งสิ้น 3,195,760 บาท พร้อมฝากความชื่นชมยินดีกับทั้ง 19 คน ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในการส่งเสริมให้แรงงานไทยมีงานทำ ทั้งการทำงานในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้น ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านของจำนวนรายได้ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์การทำงาน อีกทั้งยังเป็นประเทศเป้าหมายที่แรงงานไทยให้ความสนใจ และต้องการจะเดินทางไปทำงานเป็นจำนวนมากด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฝึกปฏิบัติงานฯ ได้เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น จนครบระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้รับรายได้รวมทั้งเรียนรู้เทคนิค ทักษะการทำงาน และนำประสบการณ์มาปรับใช้ในการทำงานในประเทศไทย

“ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่มีความรับผิดชอบ แสดงให้เห็นความมุ่งมั่น อดทน ขยันขันแข็ง ในการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นจนครบระยะเวลาที่กำหนด ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคทุกคน ถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ เพราะได้นำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ รวมทั้งระเบียบวินัยที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นที่เข้มงวด เพื่อนำประสบการณ์ที่มีค่ากลับมาใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานในสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอให้นำเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าต่อตนเองและครอบครัวต่อไป” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีภารกิจในการบริการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งการจัดส่งแรงงานไทยไปฝึก

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร.02-245-9428, 02-245-1021 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : <https://www.wallstreetenglish.in.th>



ปฏิบัติงานเทคนิคประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นการดำเนินการร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น หรือองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการจัดส่งแรงงานโดยภาครัฐให้กับภาคเอกชนต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางานทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนส่งเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเดินทางเป็นระยะเวลา 4 เดือน ในหลักสูตรด้านภาษาญี่ปุ่น การดำเนินชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมการทำงาน ของญี่ปุ่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด

“ที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคประเทศญี่ปุ่น โดยกรมการจัดหางานจัดส่ง จำนวน 5,282 คน และหลังจากฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในญี่ปุ่นครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนในการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ระยะเวลา 3 ปี รับเงินสนับสนุน จำนวน 600,000 เยน และระยะเวลา 5 ปี รับเงินสนับสนุนเพิ่มอีก จำนวน 400,000 เยน สำหรับวันนี้ มีผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค จำนวน 19 คน โดยเป็นผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคครบ 3 ปี จำนวน 16 คน ได้รับเงินคนละ 177,780 บาท และผู้ฝึกปฏิบัติงานครบ 5 ปี ที่ได้รับเงินเพิ่มเติม จำนวน 3 คน ได้รับเงินคนละ 118,520 บาท จำนวน 2 คน และได้รับเงินจำนวน 114,240 บาท จำนวน 1 คน (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทย ณ วันที่โอนเงินมา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,195,760 บาท โดยแบ่งเป็นผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานในสาขางานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และยานพาหนะสำหรับการขนส่ง 7 คน สาขางานผลิตเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนประกอบ 3 คน สาขางานผลิตชิ้นส่วนโลหะ 4 คน สาขางานผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2 คน สาขางานพ่นสี 2 คน และงานก่อสร้าง 1 คน” นายสุชาติฯ กล่าว

อาชีพมั่นคง

อาชีพยุคใหม่มาแรงที่ตลาดแรงงานต้องการ

เรียนจบว่ายากแล้ว กว่าจะได้ทำงานที่ชอบและมีค่าตอบแทนดียิ่งยากกว่า ท่ามกลางกระแส Digital disruption ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจและชีวิตประจำวันของเรา สามารถทำงานบางอย่างแทนมนุษย์ได้ ส่งผลให้อัตราการจ้างงานของบางอาชีพลดลง แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็เป็นแรงขับเคลื่อนก่อให้เกิดอาชีพยุคใหม่ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งในปี 2020 นี้ต้องบอกว่าสายงานสุขภาพ ไอที และคณิตศาสตร์มาแรงที่สุด สำหรับน้องๆ บัณฑิตหน้าใหม่ที่กำลังมองหางานอยู่ ขอแนะนำ 5 อาชีพยุคใหม่ที่มาแรงในปี

1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือ Data Scientist เป็นอาชีพยุคใหม่ที่ถูกจัดอันดับว่าค่าตัวแพงสูงลิ่ว ขนาดที่ว่าจบใหม่ยังเริ่มต้นที่ประมาณ 35,000 บาท ขึ้นไป อาชีพนี้เป็นที่ต้องการตัวขององค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสตาร์ทอัพ ที่มีชุดข้อมูลขนาดใหญ่เรียกว่า Big Data และมองหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมาจัดระเบียบข้อมูลเหล่านี้ หน้าที่หลักของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล คือการวางแผน วิเคราะห์ และประมวลผลชุดข้อมูล เพื่อนำมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับองค์กรนำไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีคนจำนวนไม่มากที่ประกอบอาชีพนี้ ซึ่งสวนทางกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีค่าตัวสูงนัก



นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เรียนจบคณะอะไร

ถึงแม้ว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะไม่ได้เจาะจงว่าต้องจบสาขาใดเป็นพิเศษ แต่ควรจบการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย บุคลากรในไทยที่ประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่จะจบด้านวิศวกรรม เพราะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูง การจัดการข้อมูลสารสนเทศข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

2. วิศวกรการเงิน (Financial Engineer)

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับอาชีพวิศวกรในสายงานผลิตและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แต่วิศวกรการเงินเป็นอาชีพยุคใหม่ที่นำจับตามองเป็นอย่างมาก เพราะทุกวันนี้หลายๆ องค์กรก็แข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินหลายรูปแบบทั้งแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งก็ตรงกับหน้าที่หลักของอาชีพนี้ ที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงการเงิน ด้านนโยบายสินเชื่อ วิเคราะห์หลักทรัพย์ การลงทุน การประกันภัยให้กับธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทขนาดใหญ่ เป็นต้น

วิศวกรการเงิน เรียนจบคณะอะไร

โดยพื้นฐานอาชีพวิศวกรการเงินเหมาะกับคนเก่งเลข ชอบคำนวณและวิเคราะห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยในไทยหลายแห่ง ได้บรรจุหลักสูตรวิศวกรการเงินอยู่ในระดับปริญญาตรีและโท เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการธนาคารและการเงิน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ที่มหาวิทยาลัยหอการค้า และระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น

3. ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางไซเบอร์

Privacy หรือ Security ประเด็นร้อนๆ ที่มาพร้อมกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ เราได้ยินข่าวข้อมูลออนไลน์รั่วไหลอยู่บ่อยครั้ง ทั้งข้อมูลส่วนตัวของประชาชนและระดับองค์กร เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าทุกครั้งที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะไม่ถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือถ้าเป็นในระดับองค์กร ถ้าข้อมูลความลับรั่วไหลย่อมสร้างความเสียหายมหาศาลต่อองค์กรและลูกค้า จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นอาชีพยุคใหม่ที่จะมาต่อกรกับผู้ร้ายบนโลกออนไลน์ สามารถคาดเดาระบบการโจมตีในหลายๆ รูปแบบ เฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ทำให้อาชีพนี้สามารถทำงานในองค์กรได้หลากหลายมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางไซเบอร์ เรียนจบคณะอะไร

ถึงแม้ว่าภัยร้ายบนโลกออนไลน์จะเกิดขึ้นแทบทุกวัน แต่บุคลากรทางด้านนี้กลับมีจำนวนไม่มากพอ องค์กรต่างๆ จึงเลือกเฟ้นหาบุคลากรด้านนี้อยู่ตลอดเวลา เพราะข้อมูลส่วนบุคคลมีราคามหาศาล ใครที่จะเอาดีกับอาชีพยุคใหม่ด้านนี้มีแววรุ่ง ไม่ตกงานแน่นอน สำหรับในไทยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอน โดยบรรจุอยู่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

4. นักจิตวิทยาบำบัด (Psychologist)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้น แต่อีกมุมหนึ่งของโลกทุนนิยม ที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลาที่เพิ่มแรงกดดันจนทำให้คนเกิดความเครียด ที่มีสาเหตุมาจากการทำงาน ครอบครัว หรือสถานการณ์ทางสังคม ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวชอื่นๆ ได้ อาชีพนักจิตวิทยาบำบัดจะช่วยเยียวยาอารมณ์และจิตใจของคนเหล่านี้ คอยให้คำปรึกษาและช่วยหาทางแก้ไขโดยการใช้กิจกรรมบำบัดเช่น ศิลปะ หรือการเคลื่อนไหวทางร่างกาย ปัจจุบันนักจิตวิทยาบำบัดสามารถทำงานได้ในหลากหลายธุรกิจ ไม่จำกัดแค่ทำงานในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น สามารถทำงานในองค์กรตามความถนัดของตัวเอง หรือทำงานกับบริษัทสตาร์ทอัพที่ผลิตแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพจิตก็ได้

5. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)

ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียคือสื่อกระแสหลักที่ทรงอิทธิพลต่อธุรกิจและสังคม บริษัทและองค์กรต่างๆ จึงหันมาทำการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์กันมากขึ้น เพราะสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคนที่ทำอาชีพนักการตลาดดิจิทัลจะแตกต่างจากนักการตลาดธรรมดาตรงที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดออนไลน์ได้ รู้เท่าทันเทรนด์โลก และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค แล้วนำมาพัฒนาเป็นแคมเปญการตลาด เรียกว่าดูแลด้านการตลาดดิจิทัลทั้งหมด



นักจิตวิทยาบำบัด เรียนจบคณะอะไร

นักจิตวิทยาไม่ใช่จิตแพทย์ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องจบด้านจิตแพทย์มาโดยตรง แต่ทั้งสองอาชีพสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยส่วนมากมักจะเรียนจบจากคณะจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ สาขาการศึกษาจิตวิทยา เป็นต้น นอกจากนี้วุฒิการศึกษาแล้ว โดยพื้นฐานต้องเป็นคนมีจิตใจเมตตา รักที่จะช่วยเหลือผู้อื่น แล้วยังต้อง มีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อให้การบำบัดรักษาเป็นไปอย่างถูกต้อง



นักการตลาดดิจิทัล เรียนจบคณะอะไร

งานการตลาดดิจิทัลไม่จำเป็นต้องจบปริญญาสาขาการตลาดหรือบริหารโดยตรงก็ได้ คุณสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมเกี่ยวกับทักษะด้านการตลาดดิจิทัล เช่น การซื้อโฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์มการลงโฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของเว็บไซต์ Search engine ต่าง ๆ หรือเทคนิคการเขียนบทความ SEO เป็นต้น นอกจากนี้ต้องเป็นคนที่มีไหวพริบดี กล้าหาญ ชอบอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เสพข่าวสารแบบรอบทิศทางขอวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และที่สำคัญถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษคล่องก็ถือว่ามีส่วนช่วยไปกว่าเดิม เพราะจะช่วยเปิดโอกาสให้ร่วมงานกับบริษัทต่างชาติ และมีแนวโน้มได้ค่าตอบแทนสูงอีกด้วย

ทั้ง 5 อาชีพยุคใหม่นี้ มีอาชีพไหนเข้าตากันบ้าง บางอาชีพก็ไม่ต้องจบตรงสายที่เรียนมาก็ได้ เอาเป็นว่าเลือกงานที่ตรงกับ ความชอบและความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักพร้อมๆ กับดูแนวโน้มเทรนด์การจ้างงานไปด้วย ยิ่งค้นหาตัวเองเร็ว ก็จะได้ทำงานที่ชอบได้ไว และไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : <https://th.jobsdb.com>

THAILAND 4.0

มหกรรมเทคโนโลยี CES 2021 เตรียมจัดงานออนไลน์เต็มรูปแบบต้นปีหน้า

Consumer Technology Association (CTA)(R) ประกาศว่า มหกรรม CES(R) 2021 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2021 ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมมอบประสบการณ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงผู้จัดแสดงสินค้า ลูกค้า ผู้นำทางความคิด และสื่อมวลชน จากทั่วทุกมุมโลก การจัดงานในรูปแบบใหม่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้ฟังความคิดเห็นของนักนวัตกรรม ได้เห็นเทคโนโลยีล้ำสมัยและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด และได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์และสตาร์ทอัพ จากทั่วโลก

“ท่ามกลางความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราไม่สามารถปล่อยให้คนหลายหมื่นมารวมตัวกันที่ลาสเวกัสในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าเพื่อพบปะและเจรจาธุรกิจกัน” แกรี ซาปิโร ประธานและซีอีโอของ CTA กล่าว “เทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถทำงาน เรียนหนังสือ และติดต่อกัน ในช่วงที่เกิดโรคระบาด และนวัตกรรมดังกล่าวช่วยให้เราสามารถจัดมหกรรม CES 2021 ในรูปแบบใหม่ และนำผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีมารวมตัวกัน การเปลี่ยนไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี 2021 จะทำให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อช่วยให้ผู้จัดแสดงสินค้าได้ติดต่อกับผู้เข้าชมงานทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่” CES 2021 จะมอบประสบการณ์ใหม่ที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างเต็มตา เพราะเราจะนำมหรรมระดับโลก ไปสู่ผู้ชมถึงบ้านหรือออฟฟิศ เพื่อการเข้าชมงานอย่างสะดวกสบาย และปลอดภัย

นับเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่มหกรรม CES ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับโลกสำหรับการนำเสนอนวัตกรรม สำหรับเป้าหมายหลักของมหกรรม CES 2021 คือการเปิดเวทีให้บริษัทน้อยใหญ่ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และสร้างความร่วมมือ โดยให้ความสำคัญ

กับสุขภาพและความปลอดภัยเป็นหลัก นอกจากนี้ ผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีจะได้มารวมตัวกันเพื่อแชร์ไอเดียและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนอนาคตของเรา ขอให้ทุกท่านทำตัวให้วางในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปีหน้า และรอรับข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหกรรม CES 2021 จากเรา ทั้งนี้ เราตั้งใจว่าจะกลับมาจัดงานที่ลาสเวกัสในปี 2022 โดยจะจัดงานทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ควบคู่กันไป

เกี่ยวกับ CES

CES(R) คือมหกรรมเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก โดยเป็นเวทีสำหรับเทคโนโลยีสุดล้ำและนักนวัตกรรมจากทั่วโลก แบนด์ขึ้นนาระดับโลกต่างมาทำธุรกิจและพบปะพาร์ทเนอร์ใหม่ ๆ ในงานนี้ ขณะที่นักนวัตกรรมอัจฉริยะก็มาปรากฏตัวบนเวที ทั้งนี้ มหกรรม CES จัดโดย Consumer Technology Association (CTA)(R) และมีการนำเสนอเทคโนโลยีครอบคลุมทุกภาคส่วน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CES.tech และติดตามความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดีย

เกี่ยวกับ Consumer Technology Association

CTA(R) คือสมาคมการค้าเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในอเมริกาเหนือ สมาชิกของเราประกอบด้วยนักนวัตกรรมชั้นนำของโลก ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงแบรนด์ระดับโลก ซึ่งช่วยสร้างงานให้ชาวอเมริกันกว่า 18 ล้านตำแหน่ง ทั้งนี้ CTA เป็นเจ้าของและผู้จัดงาน CES(R) มหกรรมเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CTA.tech หรือติดตามความเคลื่อนไหวทาง @CTAtech

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
<https://www.ryt9.com>

